



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ จึงได้ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายสุพล ส่องแจ่ม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

จำนวนผู้เข้าประชุม ๒๑ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพล ส่องแจ้ง	ประธานสภา อบต.	สุพล ส่องแจ้ง	
๒	นายชูวิทย์ สุวรรณศรี	รองประธานสภาฯ	ชูวิทย์ สุวรรณศรี	
๓	นายนฤเทพ สิงหเสนี	ส.อบต. ม.๑	นฤเทพ สิงหเสนี	
๔	นายเจษฎา อินทร์จ่าง	ส.อบต. ม.๒	เจษฎา อินทร์จ่าง	
๕	นางผาง วิเศษนัย	ส.อบต. ม.๓	ผาง วิเศษนัย	
๖	นายบุญเข้ม สุขมานพ	ส.อบต. ม.๓	บุญเข้ม สุขมานพ	
๗	นายบุญเลื่อน คำสุนทร	ส.อบต. ม.๔	บุญเลื่อน คำสุนทร	
๘	นายประสิทธิ์ จันแสง	ส.อบต. ม.๕	ประสิทธิ์ จันแสง	
๙	นายเสด็จ แพทจันรา	ส.อบต. ม. ๕	เสด็จ แพทจันรา	
๑๐	นายทองเลื่อน พรหมวงษ์	ส.อบต. ม.๖	ทองเลื่อน พรหมวงษ์	
๑๑	นายวสันต์ ภูริศรี	ส.อบต. ม.๖	วสันต์ ภูริศรี	
๑๒	นายวิชัย ประดิษฐ์ด้วง	ส.อบต. ม. ๗	วิชัย ประดิษฐ์ด้วง	
๑๓	นายกำจัด แพทย์จันลา	ส.อบต. ม.๗	กำจัด แพทย์จันลา	
๑๔	นายสนาม จันทะเขต	ส.อบต. ม.๘	นายสนาม จันทะเขต	
๑๕	นายภาคภูมิ ชาญสุข	ส.อบต. ม.๘	นายภาคภูมิ ชาญสุข	
๑๖	นายอัมพร สีดาห้าว	ส.อบต. ม.๙	อัมพร สีดาห้าว	
๑๗	นายจිරศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์	ส.อบต. ม.๙	จिरศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์	
๑๘	นายสมศักดิ์ อ่อนไถล	ส.อบต. ม.๑๐	สมศักดิ์ อ่อนไถล	
๑๙	นายพุด พัวสอน	ส.อบต. ม.๑๑	พุด พัวสอน	
๒๐	นายอนันต์ หนุมอ	ส.อบต. ม.๑๒	อนันต์ หนุมอ	
๒๑	นายไพศาล บุตรสีลี	ส.อบต. ม. ๑๒	ไพศาล บุตรสีลี	
	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	เลขานุการสภา อบต.	วรินทร์ นามพิกุล	

ตำนานถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว / ปลัด อบต.

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา กองศิลา	นายก อบต.	ยุทธนา กองศิลา	
๒	นายอนุชัย สุระตะโนย	รองนายก อบต.	อนุชัย สุระตะโนย	
๓	นายบุญตา ก้อนกลมเปรี้ยว	รองนายก อบต.	บุญตา ก้อนกลมเปรี้ยว	
๔	นายบรรเจิด สุขมานพ	เลขานุการนายก อบต.	บรรเจิด สุขมานพ	
๕	นายอ่อนสี เชียงสาพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	อ่อนสี เชียงสาพันธ์	
๖	นายสมเพชร น้อยมนตรี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	สมเพชร น้อยมนตรี	
๗	นายกิตติ ทองมี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	กิตติ ทองมี	
๘	นายอมรินทร์ ทองมี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	อมรินทร์ ทองมี	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.

นับองค์ประชุมได้ ๒๐ เสียง (เกินกึ่งหนึ่ง) ครบองค์ประชุม ประธานจตุรบุรุษเพียรบุชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- แนะนำผู้ใหญ่บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ คนใหม่ นายกิตติ ทองมี และให้ผู้ใหญ่บ้าน
เชียงพัง หมู่ที่ ๓ แนะนำตนเองต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธาน - ให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุม สภา อบต. ครั้งที่แล้ว ใน
การประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๖๒

นายนฤเทพ สิงหเสณี - เรียนประธาน ขอแก้ไขรายงานการประชุมโดยประสานกับเลขานุการ แล้ว ดังนี้
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๙ ข้อความเดิม แก้ไขปัญหาบ้านนากว้าง แก้ไขข้อความ
แก้ไขปัญหาน้ำบ้านนากว้าง และบรรทัดที่ ๑๕ ข้อความเดิม นากอบต. แก้ไข
ข้อความ เป็น นายก อบต.

ประธาน " ที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๑ ขอแก้ไขรายงานฯ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมให้แก้ไข รายงาน
การประชุม และ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่
(นับองค์ประชุมได้ ๒๑ เสียง ครบองค์ประชุม) และที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติ
เห็นชอบแก้ไขรายงาน การประชุมและรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง
๑๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติที่ค้างพิจารณา

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๒ การแปรญัตติ

ประธาน " ตามที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

/แต่งตั้งคณะ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง / ปลัด อบต.

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ จะให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้รายงานผลการแปรญัตติต่อ ที่ประชุม ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานผลการแปรญัตติได้ "

นายอนุเทพ สิงทเสนี
ประธานกรรมการฯ

- รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯสรุปความว่า "ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุม
สภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ที่ประชุมได้ กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ โดยได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแกว้าง ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ได้ตั้งแต่วันที่สภามีมติเห็นชอบรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปจนถึงวันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแกว้าง และคณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดการประชุมพิจารณาแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแกว้าง โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๘ ข้อ ๑๐๙ และข้อ ๑๑๐ และในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างมายื่นคำเสนอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. และมีมติเห็นชอบให้คงร่าง
เดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างได้เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๓
เสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ จึงได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาแกว้างได้พิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป รายละเอียดตามรายงานที่เสนอ
มาต่อที่ประชุมแล้ว "

ประธาน

- ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติ ว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ
/ยื่นเสนอแปร...

ตำแหน่ง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง / ปลัด อบต.

ยื่นเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้
คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีท่านสมาชิก
สภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย จะได้ถามมติที่ประชุม
ต่อไป”

(ไม่มีการอภิปราย นับองค์ประชุมได้ ๒๑ เสียง ครอบองค์ประชุม)

ประธาน

“ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอมติยกมือ”

มติที่ประชุม

-เห็นชอบให้คงร่างเดิม ๑๙ เสียง

ประธาน

“ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอมติยกมือ”

มติที่ประชุม

-ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิม ศูนย์ เสียง

มติที่ประชุม

-งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน , รองประธาน)

ประธาน

“สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ลงมติ ซึ่งจะไม่มีการ
อภิปราย”

วาระที่ ๓ การลงมติ (นับองค์ประชุม ได้ ๒๑ เสียง ครอบองค์ประชุม)

ประธาน

“ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอมติยกมือ”

มติที่ประชุม

-เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ๑๙ เสียง

ประธาน

“ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอมติยกมือ”

มติที่ประชุม

-ไม่เห็นชอบ ศูนย์ เสียง

มติที่ประชุม

-งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน , รองประธาน)

ประธาน

“สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องญัตติที่เสนอใหม่

ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ประกอบการยกวัด
บ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ นายวิชัย ประดิษฐ์ด้วง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ได้ยื่นเสนอญัตติ
เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้น
เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา มีสมาชิกสภาฯรับรอง ๒ท่าน คือ นายจิรศักดิ์
โพธิ์ทรัพย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ และ นายสมศักดิ์ อ่อนไกล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
และเชิญท่านสมาชิกผู้เสนอญัตติแถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิชัย ประดิษฐ์ด้วง

- แถลงรายละเอียดสรุปความว่า " เรียนประธานสภาฯ ด้วยวัดบ้านดงยาง เดิมยัง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

ไม่มีโฉนดที่ดินซึ่งจะแสดงแนวเขตวัด ต่อมาได้มีโฉนดแล้ว และที่ผ่านมามีหลายปีวัด
บ้านดงยางมีพระมาอยู่จำพรรษาไม่ต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันมีพระอยู่จำพรรษา ๓

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง / ปลัด อบต.

/รูป และทาง...

รูป และทางชาวบ้านจึงมีความประสงค์ที่จะขอยกวัดบ้านดงยางซึ่งตามหลักถือ
เป็นวัดร้าง ให้เป็นวัดที่มีพระอยู่จำพรรษา ให้เป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อ
ประโยชน์ของชาวบ้านดงยางและใกล้เคียง ในรายละเอียด ขออนุญาตประธานให้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วย”

(ประธานอนุญาตและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ชี้แจงเพิ่มเติม)

นายอมรินทร์ ทองมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗

- ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมสรุปความว่า " เรียนประธานสภาฯ ตามที่ท่านวิชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ได้เรียนแล้วว่าวัดบ้านดงยางเดิมไม่ค่อยมีพระภิกษุอยู่จำ
พรรษา อย่างต่อเนื่อง ตามหลักแล้วถือว่าเป็นวัดร้าง และในปัจจุบันมีพระอยู่จำ
พรรษาแล้ว และจะอยู่จำพรรษาที่วัดต่อไป ประวัติวัดบ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ มี
จำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา เป็นที่ดินที่ไม่มีใครครอบครองและในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมาชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญ บูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านดงยาง
มาโดยตลอด แต่ทางวัดไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้ทำบุญเพื่อนำไป
ประกอบการขอลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากการที่วัดบ้านดงยางมีความเป็นวัดไม่
สมบูรณ์ตามกฎหมาย และในช่วง ๒ ถึง ๓ ปีที่ผ่านมา ตนได้ทำเรื่องขออนุญาต
แสดงกรรมสิทธิ์แนวเขตของวัดบ้านดงยาง โดยสำนักพระพุทธจังหวัดอุดรธานีได้
ทำการสอบถามชาวบ้าน ในช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งจากผลการสอบถามได้
ข้อเท็จจริงว่า วัดบ้านดงยางเป็นวัดที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนามาเป็น
ระยะเวลายาวนานมากแล้ว และในปัจจุบันนี้ได้มีโฉนดที่ดินซึ่งแสดงแนวเขตของ
วัดบ้านดงยางแล้ว ตนจึงได้ทำเรื่องเสนอสำนักพระพุทธเพื่อขอยกวัดบ้านดงยาง
(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดยมีการประชุมชาวบ้านและมีการ
มอบหมายตัวแทนชาวบ้านร่วมดำเนินการเสนอเรื่องตามขั้นตอนกฎหมาย
ประกอบด้วย ผม และมีนางพาริตี นิตธรรม นายสำเรียง กล้าทางถูก นายสมหวัง
สมส้าง นายบัวพันธ์ สีบเมือง จึงขอความอนุเคราะห์สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแก้ว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอยกวัดบ้านดงยางซึ่งตามหลัก
ถือ เป็นวัดร้าง ให้เป็นวัดที่มีพระอยู่จำพรรษา”

ประธาน

ตามที่นายวิชัย ประดิษฐ์ด้วง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ได้
แถลงรายละเอียดการขอความเห็นชอบยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง)ขึ้นเป็นวัดที่มี
พระภิกษุอยู่จำพรรษา เชิญสมาชิกที่สงสัยหรือจะอภิปรายต่อที่ประชุมได้

นายนฤเทพ สิงทเสนี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

- อภิปรายสรุปความว่า " เรียนประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ได้
ยื่นญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ประกอบการ
ยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ตนเองก็เห็นชอบด้วยที่
ชาวบ้านจะได้มีวัดสำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่ถูกต้อง แต่ในการพิจารณา
ขอความเห็นชอบของสภา ในเรื่องนี้ ตนอยากจะสอบถามถึงข้อกฎหมายว่าเป็น

/อำนาจหน้าที่...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว / ปลัด อบต.

อำนาจหน้าที่ของสภาที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ เพราะหากสภาให้ความเห็นชอบไปแล้วโดยไม่มีอำนาจหน้าที่หรือกฎหมายรองรับให้สภาทำได้ ท่านสมาชิกทุกท่านจะต้องร่วมรับผิดชอบในการมีมติในเรื่องที่ได้พิจารณาไป จึงขอทราบในเรื่องกฎหมายดังกล่าวนี้ด้วย”

ประธาน

ในประเด็นข้อกฎหมายการขอความเห็นชอบยกวัดบ้านดงยาง (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ที่จะพิจารณาได้หรือไม่ ตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ได้อภิปราย จะขอให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อกฎหมายต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

**นางสาววรินทร์ นามพิกุล
เลขานุการสภาฯ**

- ชี้แจงข้อกฎหมายสรุปความว่า " เรียนประธานสภาฯ ตามที่ท่าน นฤเทพ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ได้อภิปรายสอบถามประเด็นข้อกฎหมาย กรณี การขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ประกอบการยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่นั้น ในประเด็นข้อกฎหมายว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว มีอำนาจหน้าที่หรือไม่อย่างไร ต้องเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งซึ่งคือ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาไว้ในมาตรา ๔๖ ดังนี้

- ๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ และร่างข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
 - ๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
- ดังนั้นในเรื่องของการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องของการยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ตามมาตรา ๔๖ ไม่ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาไว้ และในกรณีที่ได้มีการนำเรื่องการยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเพื่อสภาได้พิจารณาให้ความเห็นนี้ เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ ได้มีหนังสือถึงประธานสภา ขอความเห็นชอบยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และประธานได้แจ้งตอบหนังสือไปถึงผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ทราบแล้วว่า การให้ความเห็นชอบ กรณีขอยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง)ขึ้นเป็นวัดที่มีภิกษุจำพรรษา ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว แต่เป็นอำนาจของมหาเถรสมาคมที่จะต้องให้ความเห็นชอบตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด ฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมแจ้งขั้นตอนวิธีขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่อาศัยให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง ต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือถึงประธานสภาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ประกอบการยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดย

/ยกอ้าง พรบ....

ตำแหน่งถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว / ปลัด อบต.

ยกอ้าง พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๒๐ ซึ่งข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวนี้
เลขานุการสภา ได้ทำการประสานงานทางโทรศัพท์กับผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีเพื่อทราบแล้วว่า ตาม พรบ.สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐
เป็นการแก้ไขบทบัญญัติอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๗
ไม่ใช่อำนาจของสภา ตามมาตรา ๔๖ ดังนั้น ตาม พรบ.จัดตั้งนี้ สภาไม่มีอำนาจ
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการขอยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มี
ภิกษุอยู่จำพรรษา อำนาจยังเป็นของมหาเถรสมาคมตามกฎหมายกระทรวง แต่ในการ
ดำเนินกิจการสภานอกจากจะตามกฎหมายจัดตั้งที่ให้อำนาจสภาไว้แล้ว หากมี
บทบัญญัติของกฎหมายอื่นซึ่งให้อำนาจสภาไว้สภาก็สามารถดำเนินกิจการของสภา
ได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั้นๆ และกองพุทธศาสนสถาน ได้มีการกำหนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติการการสร้างวัด การตั้งวัด การย้ายวัด การยุบ
เลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุ
จำพรรษา โดยจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งในคู่มือดังกล่าวนี้ ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็น
วัดมีพระภิกษุจำพรรษานี้ กำหนดให้มีสำเนารายงานการประชุมของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่ให้ความเห็นชอบ ไว้ในรายการที่ ๑๒ และตามหนังสือของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ที่ได้เสนอประธานสภานั้น เป็นการขอ
ความเห็นของสภาเพื่อประกอบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษา แต่
อำนาจในการให้ความเห็นชอบว่าจะยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่
จำพรรษาหรือไม่ ยังคงเป็นอำนาจของมหาเถรสมาคมตามกฎหมายกระทรวง ดังนั้น
ในกรณีนี้ การพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาในเรื่องการยกวัดบ้านดงยาง (ร้าง)
ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จึงจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นการให้ความเห็น
โดยต้องอาศัยอำนาจตาม พรบ.จัดตั้ง หรืออำนาจตามที่กฎหมายอื่นได้ให้อำนาจ
สภาไว้ และในส่วนของ การเสนอเรื่องต่อประธานสภา เพื่อนำเสนอต่อสภา
พิจารณาให้ความเห็นนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ ซึ่งตามข้อกฎหมาย
ที่แจ้งต่อที่ประชุมทั้งหมดนี้ ได้มีการนำเสนอประธานเพื่อพิจารณาแล้ว
ประธานสภาได้รับเรื่องไว้และให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านดงยางหมู่ที่ ๗ ทราบ และให้
ดำเนินการให้ถูกต้องตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ ซึ่งกำหนดให้ ญาติที่จะเสนอสภานั้น
ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาล่วงหน้าและมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อย
๒ คน จึงจะสามารถนำเสนอสภาพิจารณาได้ ดังนั้นท่านวิชัย ประดิษฐ์ด้วง สมาชิก
อบต. หมู่ที่ ๗ จึงได้ยื่นเสนอญาติต่อประธานสภาตามระเบียบ ข้อ ๓๘ เมื่อวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีสมาชิกสภารับรองจำนวน ๒ ท่าน คือ ท่านจรัสศักดิ์ โพธิ์
ทรัพย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ และท่านสมศักดิ์ อ่อนไกล สมาชิก หมู่ที่ ๑๐”

/นายณฤเทพ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกวัง / ปลัด อบต.

นายอนุเทพ สิงหนะณี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑

- อภิปรายเพิ่มเติม สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา ตามที่ตนได้อภิปรายถามใน เรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภา เพื่อที่จะได้ให้สมาชิกทุกท่านได้ รับรู้ว่าการพิจารณาเรื่องใดนั้น สภามีอำนาจหน้าที่ที่มากน้อยเพียงใดหรือไม่และ หากในอนาคตอาจมีความต้องการของหมู่บ้านที่จะขอยกวัดร้างขึ้นเหมือนกรณีนี้ อีกรักก็เป็นไปได้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาจะได้มีคำแนะนำหรือวิธีการปฏิบัติที่ ถูกต้องให้กับชาวบ้านได้ต่อไป”

(นายอมรินทร์ ทองมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตประธานชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติม และประธานอนุญาต)

นายอมรินทร์ ทองมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗

- ชี้แจงเพิ่มเติม สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา ในเรื่องของการยกวัดบ้านดงยาง (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีภิกษุอยู่จำพรรษา เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด ฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ ข้อ ๒๒ การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาให้กระทำได้เมื่อได้รับความ เห็นชอบจากมหาเถรสมาคมแล้ว และในข้อ ๒๓ กำหนดให้การยกวัด ต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑. วัดร้างนั้นได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ จนมีเสนาสนะเป็นหลักฐานมั่นคง และอยู่ใน สภาพที่สมควรพร้อมที่จะเป็นที่พำนักและจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งวัดบ้าน ดงยางตลอดหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ วัดและประกอบกิจกรรมทางศาสนามาโดยตลอด เพียงแต่ขาดพระที่อยู่จำพรรษา ในบางพรรษา แต่ในปัจจุบันมีพระอยู่จำพรรษาแล้ว
๒. มีประชาชนในท้องถิ่นจำนวนมากพอที่จะทำนุบำรุงส่งเสริมให้วัดเจริญได้ ใน เรื่องนี้ วัดบ้านดงยางมีชาวบ้านจากบ้านดงยางกับชาวบ้านบ้านโนนสวรรค์และผู้มี จิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำนุบำรุงส่งเสริมทำบุญให้วัดบ้านดงยางมาโดยตลอด
๓. วัดร้างนั้นอยู่ห่างจากวัดอื่นที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร ซึ่งวัดบ้านดงยางอยู่ห่างจากวัดอื่นที่มีพระจำพรรษาแล้ว
๔. มีที่ดินที่จะใช้ขยายวัดให้เจริญได้ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ ซึ่งตอนนี้วัดบ้านดงยางมี โฉนดที่ดินเป็นของวัดแล้ว รายละเอียดในการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำ พรรษาตามกฎหมายมีเยอะมาก ถ้าสมาชิกท่านใดมีความต้องการของชาวบ้าน ที่จะทำเรื่องในลักษณะเดียวกันติดต่อขอทราบขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องจาก ผมได้ และกรณีของวัดบ้านดงยางเป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงทุกข้อ ขาดแต่หลักฐานการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง เพื่อประกอบการยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็น วัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด จึงขอความอนุเคราะห์สภา ได้พิจารณาเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านดงยางด้วย”

ประธาน

การอภิปรายของสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ เพราะเมื่อมีการให้ สภาพิจารณาความเห็น ถ้ามีเรื่องที่ยังสงสัยในญัตติที่จะพิจารณาก็ควรจะสอบถามให้มี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามทิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาคว้าง / ปลัด อบต.

/ความชัดเจน....

ความชัดเจนก่อน เรื่องวัดบ้านดงยางนี้ ถ้าได้เป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์ก็จะเป็นผล ประโยชน์กับชาวบ้านทุกคน ไม่ได้เป็นของพระ หรือผู้ใหญ่บ้าน ทุกคนมีสิทธิในการ ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาเท่ากันหมดไม่มีข้อห้ามหรือยกเว้นให้คนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม (ไม่มีการอภิปรายอีก นับองค์ประชุมได้ ๒๑ เสียง ครบองค์ประชุม)

ประธาน

“ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำ พรรษา เพื่อประกอบกิจการขอยกวัด (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ขอมติ ยกมือ”

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ประธาน

“ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำ พรรษา เพื่อประกอบกิจการขอยกวัด (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ขอมติ ยกมือ”

มติที่ประชุม

-ไม่เห็นชอบ ศูนย์ เสียง

มติที่ประชุม

-งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน ,รองประธาน)

ประธาน

“สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเห็นชอบยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่ จำพรรษา เพื่อประกอบกิจการขอยกวัด (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา”

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

- เชิญสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอื่น ๆ

นายเจษฎา อินทร์จ้าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน ผাগถึงท่านนายก อบต. ช่วยแก้ไข ปัญหาถนนลูกรังชำรุดเส้นทางบ้านหมู่ที่ ๑๒ ไปโรงฆ่าสัตว์ และเส้นทางหมู่ที่ ๑๒ ไปนางจวน เชียงสาพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ทางไปนากำนันตรงทาง แยกจากถนนลาดยางขอติดกระจกโค้งลดอุบัติเหตุด้วย และขอขยายเขตประปา เส้นทางบ้านนางกัลยาทางไปบ้านสวนสารวัตรพรชัย เส้นทางที่เคยแจ้งไว้ที่มีต้นยูคา ปลูกอยู่”

นายเสด็จ แพทย์จันรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน ปัญหาที่เสนอเป็นความเดือด ร้อนของชาวบ้านจากการใช้เส้นทางรอบหมู่บ้าน ตรงที่มีงบประมาณทำร่อง ระบายน้ำ อันตรายจริงๆ อยากให้รื้อร่องระบายน้ำออก แล้วเปลี่ยนเป็นลงท่อ ระบายน้ำแทนด้วย ตอนนี้สภาพร่องระบายน้ำคอนกรีตนี้มีหญ้าขึ้นคลุมปิดบังร่อง ระบายน้ำ คนในพื้นที่พอรู้ว่ามีร่องระบายน้ำคอนกรีตอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าเป็นคน ทางอื่นถ้าขับรถตกลงไปมีแต่คอหักตายอย่างเดียว ไม่รู้ตอนทำการก่อสร้าง แบบ ร่องระบายน้ำนี้ไปเอามาจากไหน ก่อนทำการก่อสร้างมันก็ไม่อันตรายแบบนี้เป็น ร่องดินตามสภาพแต่ตอนนี้เป็นร่องคอนกรีตซึ่งใช้งบประชารัฐในการก่อสร้าง และ ความเดือดร้อนนี้ได้เคยให้ช่างทำประมาณการรื้อร่องระบายน้ำคอนกรีตออก แล้วเปลี่ยนเป็นลงท่อระบายน้ำแทน แต่ทางช่างบอกว่าร่องระบายน้ำนี้ใช้งบ

/ประชารัฐ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามทิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว / ปลัด อบต.

ประชารัฐจะรื้อออกแล้วลงท่อไม่ได้เป็นเรื่องของอำเภอเมืองอุดรธานีที่จะ
ดำเนินการในส่วนนี้ได้ ตนได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประชุมหมู่บ้านและรายงานปัญหา
เพื่อให้อำเภอทราบแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องอะไร จึงขอความอนุเคราะห์ทางนายก อบต.
ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยเพราะปัญหาร่องระบายน้ำคอนกรีตนั้นมันเป็นอันตราย
จริงๆ ”

นายภาคภูมิ ชาญสุข
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน ท่านนายก อบต. ถนนเส้นศาลา
กลางบ้านเป็นหลุมเป็นบ่อขอแก้ไขให้ด้วย และขอลูกครึ่งซ่อมแซมถนนเส้นทางลำ
ห้วยดงผักหนาม ขึ้นไปวัดป่า ชาวบ้านเดือดร้อนในการเดินทางไปทำบุญที่วัด ”

นายนฤเทพ สิงหเสณี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน ท่านนายก อบต. ถนนสายหลัก
จากลำห้วยหลวงมาบ้านนาแก้ว เป็นหลุมเยอะมากแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ที่จะหา
งมมาซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้าไปก่อน ชาวบ้านลำบาก
จริงๆ ”

นายอ่อนสี เชียงสาพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานความเดือดร้อนเรื่องน้ำที่สูบจาก
ลำห้วยหลวงมารดฝัก เกษตรกรแจ้งว่าน้ำมีกลิ่นเหม็นมากขอให้แก้ไขให้ด้วย และ
ปัญหาตรงโค้งเข้าบ้านดงยาง อันตรายจริงๆ น้ำเซาะถนน อยากให้ทำแนวกันเขต
ถนนริมลำห้วยด้วยอาจช่วยลดอุบัติเหตุได้บ้าง ”

นายอมรินทร์ ทองมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน ขอขอบคุณสภา อบต. ที่ให้ความเห็นชอบ
ยกวัดบ้านดงยาง(ร้าง)ขึ้นเป็นวัดที่มีภิกษุอยู่จำพรรษา และเรื่องถนนทางเข้าบ้าน
ดงยาง ที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ แจ้งนั้นเดือดร้อนและเป็นอันตรายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนจริงๆอาจขอใช้งบจังหวัดอุดรธานีหรือของ อบต. ในการ
แก้ไขปัญหาดถนนทางโค้งลาดยาง ซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจในเรื่องหน่วยงานรับผิดชอบ
แก้ไขปัญหานี้ ”

ประธาน

ตามที่ท่าน อบต.หมู่ที่ ๕ แจ้งปัญหาอันตรายจากการสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต
ซึ่งเป็นงบประมาณของรัฐ ในช่วงที่ดำเนินการนั้นตนก็เคยได้ยินข้อมูลการจัดทำมาบ้าง
ซึ่งก็เคยให้ข้อคิดเห็นไปอยู่ว่าทำแบบนี้จะเป็นอันตรายต่อไปเพราะมันลึกมาก และ
ตอนนี้มีหญ้าขึ้นปิดบังมองไม่ออกว่าตรงนั้นเป็นแนวร่องน้ำคอนกรีตคนไม่รู้ก็จะคิด
ว่าเป็นพื้นดิน ถ้ามีรถตกลงไปก็อันตรายจริงๆ ส่วนทางโค้งหมู่ที่ ๗ หากจะทำแนว
เขตตัดริมถนนก็คงจะทำได้เพราะตรงนั้นสภาพเป็นลำห้วยไม่มีตลิ่งหรือดินหาก
จะปักเสาหรือหลักกันเขตทางก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ก็คงต้องใช้ความระมัดระวังใน
การสัญจรไปมาเอง และขอเชิญนายก ชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

นายยุทธนา กองศิลา
นายก อบต.นาแก้ว

- ชี้แจงเรื่องอื่นสรุปความว่า “ ขอขอบคุณสภาที่ให้ความเห็นชอบตราข้อบัญญัติฯ
ปัญหาเรื่องถนนลูกรังชำรุดที่ได้รับรายงานมาตลอด คงต้องรอให้หมดฝนก่อน ทำ
ช่วงนี้ก็ยังไม่เกิดประโยชน์ในการใช้เส้นทาง และเรื่องกระเจกโค้งถนนจะทำการ
ติดตั้งให้เพราะได้มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว และขยาย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว / ปลัด อบต.

/เขตประปา

เขตประปา เส้นทางที่ท่านเจษฎา แจ้งความเดือดร้อน ท่านอาจดูรายละเอียดใน
ข้อบัญญัติงบประมาณไม่ชัดเจน เพราะได้มีการตั้งงบประมาณดำเนินการไว้ใน
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว ถ้าได้รับอนุมัติ และมีงบประมาณเพียงพอแล้วจะได้
ดำเนินการให้ สำหรับเรื่องที่ท่านเสด็จแจ้งปัญหาที่เกิดจากการทำร่องระบายน้ำ
คอนกรีตนั้น โครงการนี้เป็นงบประมาณของรัฐ ร่องระบายน้ำนี้จึงเป็นทรัพย์สินของกรม
การปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถ้าจะทุบทำลายหรือออกต้องได้รับอนุมัติจาก
กรมการปกครองก่อน อบต.ไม่สามารถดำเนินการทุบทำลายหรือรื้อแล้ว
เปลี่ยนแปลงร่องระบายน้ำเป็นร่องระบายน้ำแทนได้โดยไม่ได้รับอนุมัติก่อน แต่
ถ้าหากเป็นความเดือดร้อนและเกิดอันตรายแก่ประชาชนแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิก
ไปประสานผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมหมู่บ้านและรายงานเป็นหนังสือมายัง อบต. แล้ว
จะได้ทำหนังสือรายงานนายอำเภอเมืองอุดรธานีพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
และเมื่อได้รับอนุมัติให้รื้อทุบทำลายได้ อบต.จึงจะสามารถใช้งบประมาณแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เรื่องการทางงบประมาณมาซ่อมแซมถนนที่
ท่าน นฤเทพแจ้งนั้น ในเรื่องนี้ต้องแจ้งว่า อบต.ตอนนี้ไม่มีงบประมาณ
ดำเนินการจริงๆ แต่ในเรื่องนี้ได้ประสานไปทางนายก อบจ. และท่าน สจ.ให้ทราบ
ถึงปัญหาเพื่อขอให้ช่วยแก้ไขแล้ว แต่ก็ตามที่แจ้งว่าสิ้นเดือนนี้ อบจ.จึงจะเข้ามา
ซ่อมแซมได้ตามกำหนด ถ้าสิ้นเดือนนี้ยังไม่เข้ามาก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิก ได้
ช่วยแจ้งปัญหาความเดือดร้อนไปอีกทาง ส่วนหมายเลขติดต่อจะให้เจ้าหน้าที่
ประสานหาเบอร์ร้องทุกข์ของ อบจ. เบอร์ท่าน สจ. และเบอร์นายก อบจ. เพื่อ
ช่วยกันโทรประสานแจ้งความเดือดร้อน และเรื่องน้ำในลำห้วยหลวงเขาดงนตรง
โค้งบ้านดงยางนั้น ที่ผ่านมาก็ประสานไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหามาโดยตลอด และล่าสุดได้ประสานขอใช้แบบของเทศบาลในเขตพื้นที่ที่มีแบบ
กันตลิ่ง แต่งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง สูงถึงสิบล้านบาท ปัญหานี้เกินศักยภาพ
ที่ อบต.จะดำเนินการได้ จึงรายงานไปอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อพิจารณาขอใช้
งบประมาณจากจังหวัดอุดรธานีต่อไปแล้ว "

นางสาววรินทร์ นามพิกุล -ชี้แจงเรื่องอื่นสรุปความว่า " เรเรียนประธาน ขอเพิ่มเติมที่ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจง
เลขานุการฯ/ปลัด อบต. เรื่องการใช้งบประมาณของ อบต. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงการประชารัฐทำ
ร่องระบายน้ำคอนกรีตนั้น ในกรณีนี้ ถ้าอบต.ได้รับรายงานปัญหาและรายงาน
อำเภอเมืองอุดรธานีพิจารณาแล้ว ถ้าหากกรมการปกครองอนุมัติให้ทุบทำลายหรือ
รื้อร่องระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบของ
ทางราชการตามที่นายก อบต.แจ้งแล้ว ก่อนที่ อบต.จะทำการตั้งงบประมาณหรือ
จัดทำโครงการลงร่องระบายน้ำแทนของเดิม นั้น ต้องตรวจสอบด้วยว่าโครงการที่

ถ้าเนาถูกต้อง

/จะดำเนินการ...



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกวัง / ปลัด อบต.

จะดำเนินการมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ถ้าไม่มีจะต้องดำเนินการปรับปรุง
แผนพัฒนาตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถนำ
งบประมาณไปใช้จ่ายตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ต่อไปได้ และโครงการก่อสร้างพังกันตลิ่งหรือการแก้ไขปัญหา
เขาะถนนช่วงโค้งบ้านดงยางที่ได้รายงานไปนั้น ท่านนายอำเภอเมืองอุดรธานีได้
แจ้งให้ทราบแล้วว่าได้มีการประสานแผนเพื่อแก้ไขปัญหาไปยังจังหวัดอุดรธานี
และ อบจ. อุดรธานีแล้ว”

ประธาน

“มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมในวันนี้
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

ลงชื่อ วรินทร์ นามพิกุล
(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ นฤเทพ สิงหเสนี
(นายนฤเทพ สิงหเสนี)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ บุญเข้ม สุขมานพ
(นายบุญเข้ม สุขมานพ)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ จีระศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์
(นายจีระศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุพล ส่องแจ้ง
(นายสุพล ส่องแจ้ง)

ประธานสภา อบต. / รับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกวัง / ปลัด อบต.